

# CUỐN SÁCH VỀ CON NGƯỜI

*Nguồn trên mạng*

**D**ọc một cuốn sách viết bằng chữ bằng mực và giấy còn dễ hơn là đọc một cuốn sách về con người, vì mỗi con người chính là một cuốn sách. Cho nên chúng ta phải có độ-lượng và kiên-nhẫn khi đọc cuốn sách về con người. Tôi rất chăm-chú đọc, đọc suốt nửa đời người rồi mà đến nay vẫn chưa đọc hết và chưa hiểu hết "Cuốn sách về con người".

1@.Có người tử-tế và sẵn-sàng đưa cho bạn chiếc dù vào một ngày đẹp trời nắng ấm chang-hòa, nhưng đến khi trời mưa, thì họ lại thình-lặng giương dù lên rồi đi thẳng một mạch không ngoảnh lại.

☞ Khi bạn đọc cuốn sách về họ đúng vào trang này, thì bạn đừng oán-trách họ. Bởi vì họ không muốn bị nước mưa làm ướt thân-hình mình, hơn nữa chiếc dù kia họ đã mượn của người khác, và họ cũng không muốn gánh-vác sự phiền-phức cho người khác, thì bạn làm sao có thể nói gì về họ được? Chi bằng, bạn hãy tự chuẩn-bị cho chính mình một chiếc dù thì hơn.

2@.Có người biết bạn có quyền có thể, họ thường gàn-gỏi vây quanh lấy bạn, một khi bạn rời khỏi chức-vị, hoặc hết quyền, hết thế rồi, thì họ lại lẩn tránh thật xa và im hơi lặng tiếng.

☞ Khi bạn đọc về họ vào trang này, điều nhất thiết là bạn phải cảm-thông cho họ. Bởi vì trước kia họ tiếp-cận với bạn, khen ngợi bạn, vì họ có việc gì đó cần đến bạn giúp-đỡ, nhưng bây giờ, bạn không còn khả-năng để giúp-đỡ được nữa, thì họ không cần phải gàn-gỏi, ca-ngợi bạn nữa. Bạn phải bình tâm và biết rằng con người của họ như vậy là không ngay thật, chỉ biết lợi-dụng mà thôi chứ không có tình-nghĩa trước sau như một. Có lẽ bạn đã quá tin người.

3@.Có những người, khi họ tiếp-cận với bạn, họ dốc-đổ bầu tâm-sự toàn là những lời lẽ như mặt nước của dòng sông ngọt-ngào trong vắt chảy qua, thế nhưng ở dưới lòng sông đó, lại có dòng nước chảy ngầm vẫn-đục bẩn-thỉu.

☞ Bạn tuyệt-đối không nên cảm ghét họ. Bởi vì những kẻ lừa-dối người khác bằng chiếc mặt nạ gian-trá, thì họ cũng phải trả giá trước mặt hay sau lưng người khác, nếu không may, họ sẽ chịu sự trừng-phạt của kẻ lừa-dối khác như họ. Bạn nên cảm-

thông với lối sống của loại người như thế, và chờ-đợi một ngày nào đó, nhân-tính sẽ trở về với họ và họ sẽ phản-tính.

4@.Có hạng người, khi bạn vất-vả gieo hạt giống, thì họ khoanh tay ngồi nhìn, không chịu đỡ một chút mồ-hôi nào cả, đến khi bạn thu-hoạch, họ không cảm thấy tỏ ra áy-náy chút nào cả, vẫn thản-nhiên chia phần thành-quả của bạn với mọi lý-do.

☞ Khi bạn đọc họ, đừng nên có chút ác-cảm nào. Bởi vì có người sẵn-sàng chung hưởng ngọt bùi trong sự thu-hoạch của bạn, cho dù tâm-ly của họ thế nào, bạn cũng nên có thái-độ hoan-nghênh họ. Bạn hy-sinh một chút, nhưng lại được toại-nguyện về phần sự-nghiệp cho kẻ khác, lần hồi rồi họ cũng nhận biết được sự tự-trọng và lòng tự-tin của họ.

5@.Có người, họ chỉ chú-trọng bề ngoài, ăn mặc ra vẻ sang-trọng lắm, nhưng trong lòng thật sự trống-rỗng và đầy-dẫy những ngu-xuẩn hư vô. Hình-thức tu-duỡng của họ như vậy thường khi thể-hiện trong lời ăn tiếng nói, và cử-chỉ hành-động của họ.

☞ Khi bạn đọc đến loại người như thế, bạn không nên có thái-độ miệt-thị họ. Bởi vì chính họ không nhận thấy rằng, trang-phục mà họ mặc trên thân thể, là do thợ may làm nên, chẳng qua là do có tiền bạc mua về, thế nhưng, kiến-thức cũng như phẩm-chất đạo-đức mới là gia-trị thật của con người. Đối với người ngu-xuẩn như vậy, bạn nên phản-chiếu bằng hành-động của mình có hiệu-lực hơn là bằng lý-thuyết.

Đọc về con người khác, thực ra cũng là đọc về chính bản-thân mình. Trong khi đọc cái hay, cái đẹp, cái thật và cái thiện của mình, cũng là lúc chúng ta đọc cái giả, cái thật, phía sau cái vẻ nghiêm-chỉnh, và cái lúc đọc cái xấu, cái ác phía sau vẻ đẹp, cũng là khi chúng ta đọc cái giả-trá ở đằng sau nụ cười v.v...

☞ Khi chúng ta đọc cuốn sách về con người, điều quan-trọng là chúng ta hiểu được loại người nào. Và để giúp cho chúng ta làm một con người thật sự. Bởi thế cho nên, khi đọc cuốn sách về con người, chúng ta phải biết cách khoan-dung, độ-lượng, có như vậy chúng ta mới trải-nghiệm được sự cao-thượng, niềm vui và hạnh-phúc cho chính mình.